



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

.....

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินงานในคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะ หรือ คณะกรรมการประจำส่วนงาน จะต้องจัดให้มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็น กรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วย นั้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดแนวทางให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๑. ในคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำหอศิลป์ จะต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรรมการด้วยจำนวน ๑ ถึง ๓ คน

๒. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม จำนวน วิธีการ ขั้นตอน และการสรรหาบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำหอศิลป์ ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ คณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำคณะประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจำ สำนักหอสมุดกลาง และกรรมการประจำหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๔ สำนักหอสมุดกลาง ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง และกรรมการประจำหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๕ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง และกรรมการประจำหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๖ หอศิลป์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจำหอศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง และกรรมการประจำหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. เมื่อกรรมการประจำคณะ กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง กรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือกรรมการประจำหอศิลป์ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใด ให้คนบดี คนบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผู้อำนวยการหอศิลป์ แล้วแต่กรณี รายงานการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบุคคลภายนอกผู้นั้นให้อธิการบดีทราบโดยเร็ว และให้อธิการบดีรีบดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะหรือส่วนงานที่มาจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำส่วนงาน มีกรรมการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของคณะหรือส่วนงานนั้น

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

*Dirb-*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร